



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๑๐๖/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบสื่อกีฬาภายใน

ตามที่ทางโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้การแข่งขันกีฬาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นางสาวจินตนา	ศรีสารคาม	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	รองประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายธรรมบุญ	สวนสุข	กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมล	ดวงสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ให้คำแนะนำดูแลประสานงานอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการตัดสินการออกแบบสื่อกีฬาภายใน

น.ส.ภรณ์กมล	ดวงสุวรรณ	ประธานกรรมการ
นางสาวชลิตา	บุญรักษา	รองประธานกรรมการ
นางนวรรตน์	นาคะเสนีย์กุล	กรรมการ
นายสันต์	พินิจมณีรัตน์	กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์	แดนวงศ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดำเนินการตัดสินการออกแบบสื่อกีฬาภายใน ให้ทันการส่งสื่อทั้งหมด

๓. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำสื่อกีฬา

	นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	ประธานกรรมการ		
	ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์	จอมทอง	รองประธานกรรมการ		
นายชัยวัฒน์	ผ่องสังข์	กรรมการ	ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ	เชียะสวัสดิ์	กรรมการ
นายอรุณพล	ยตะโคตร	กรรมการ	นางสาวกมลรัตน์	ตระกูลสถิตย์มัน	กรรมการ
นายชนเมธี	ศรีชะเทือน	กรรมการ	นางสิริกาญจน์	ธีระมงคล	กรรมการ
	นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		
	นายนิพนธ์	พจนสุวรรณชัย	กรรมการและเลขานุการ		

หน้าที่ ดำเนินการหาร้านทำสื่อกีฬา ประชุมคัดเลือกร้านตัดสื่อกีฬาและรวบรวมไซด์สื่อของนักเรียนทุกคน

๔. คณะกรรมการตรวจรับสื่อกีฬาภายใน

	นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย	ประธานกรรมการ
	นายสุมังครรัตน์ โคตรมณี	รองประธานกรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	กรรมการ	ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เขียวสวัสดิ์ กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร	กรรมการ	นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มัน กรรมการ
นายชนเมธี ศรีษะเทือน	กรรมการ	นางสิริกาญจน์ ธีระมงคล กรรมการ
นางทัศนีย์ วงศ์เขียว	กรรมการและเลขานุการ	

หน้าที่ ดำเนินการตรวจรับสื่อทั้งหมดให้ถูกต้องครบตามจำนวนที่สั่ง ในวันเวลาที่บริษัทฯ ดังกล่าวทำไว้ใน สัญญาจัดทำสื่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต